

Số: 610 /BVPHCN-KHTH
V/v giải trình phản ánh việc “Tổ chức tiêm
chủng không an toàn” ngày 30 tháng 8 năm
2021 tại Bệnh viện Phục hồi chức năng

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực hiện theo phân công của Sở Y tế, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh đã triển khai Tiêm chủng vắc xin phòng bệnh COVID-19 tại cơ sở 1 số 93 Đặng Huy Trứ từ 19 tháng 8 năm 2021 đến 29 tháng 8 năm 2021. Quá trình thực hiện như sau:

- Trên sự phân bố số lượng đối tượng, loại vắc xin của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cho Bệnh viện có cán bộ đầu mối của đơn vị được tiêm chủng.

- Bệnh viện đã liên hệ với cán bộ đầu mối để cung cấp danh sách đối tượng tiêm chủng, bệnh viện dựa vào đó lên kế hoạch tiêm chủng cho đơn vị với đầy đủ khung thời gian, số lượng người tiêm từ 70-80 người/ giờ. Bệnh viện cung cấp đầy đủ các mẫu giấy tờ liên quan tới tiêm chủng để đầu mối phát kèm với giấy mời.

- Tại ngày tiêm chủng, đối tượng được tiêm được đón tiếp theo các bước:

+ Bước 1: Tiếp nhận và phân loại đối tượng đến tiêm chủng tại nơi tiếp đón. Có cán bộ của đơn vị được tiêm và cán bộ bệnh viện hỗ trợ. Ghế ngồi chờ được bố trí đầy đủ và đảm bảo khoảng cách.

+ Bước 2: Sau khi đã hoàn thành phiếu đồng ý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 thì tiến hành đo thân nhiệt và gọi theo từng lượt. Mỗi lượt 5 người.

+ Bước 3: Bố trí 3 bàn đo huyết áp/ 3 điều dưỡng đo và ghi kết quả.

+ Bước 4: Bố trí 3 bàn khám/ 3 bác sĩ khám và kết luận.

+ Bước 5: Bố trí 3 bàn tiêm/ 3 điều dưỡng tiêm và 3 cán bộ hỗ trợ.

+ Bước 6: Theo dõi sau tiêm 30 phút có 2 bác sĩ theo dõi và trả phiếu xác nhận tiêm chủng, phiếu hướng dẫn theo dõi sau tiêm tại nhà.

Do vậy quy trình tiêm chủng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

Sáng ngày 30 tháng 8 năm 2021, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế có tổ chức buổi tiêm chủng thứ 2 vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ lão thành, người có công và người dân trên 65 tuổi đã tiêm mũi 1 của phường Phú Hội. Mặc dù Bệnh viện đã phối hợp với phường Phú Hội gửi giấy mời theo khoảng thời gian quy định. Tuy nhiên vẫn có một số ông/bà vẫn đến sớm trước thời gian quy định và có hiện tượng tranh đăng ký trước, nên có thời điểm hơi đông tại điểm đăng ký.

Vì vậy, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với các cán bộ đầu mối của các cơ quan và địa phương đến tiêm tại bệnh viện để thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn.

Bệnh viện kính báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế để xem xét và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Khoa Nguyên